



q1.: Ano ang iyong mga pangunahing produkto ng tinta?

A: Cheef Ink gumagawa ng isang buong linya ng mataas na kalidad, mababang gastos alternatibong inks, makeup, at mga cleaner para sa tuluy-tuloy na tinta jet (cij), drop on demand (dod) at high-resolution industrial printer at coders . Ang makabagong teknolohiya ay ang core ng aming negosyo, at ang aming mga inks ay pinagkakatiwalaang mga alternatibo sa mga produkto mula sa maraming mga oems kabilang ang videojet, Domino, Imaje, Marsh, Citronix, Linx , Metronic, Rottweil, at higit pa.

q2: Aling mga produkto ang maaaring magamit ng iyong tinta?

A: Cheef Ink ay maaaring magamit Sa metal, salamin, PVC, iba pang mga plastik, at laminated na papel na may mga pigmented na inks para magamit sa mas madidilim na substrates at magagamit sa puti, kulay-abo, pilak, at mapusyaw na asul, at iba pa.

q3.: Aling industriya ng iyong tinta ang ginamit?

A: Chief Mga inks ay ginagamit sa iba't ibang uri ng industriya para sa maraming iba't ibang mga application, kabilang ang automotive, pagkain, inumin, electronic, mga produkto ng consumer, wire cable, pharmaceutical industries at iba pa.

q4.: Ay ang iyong tinta Mga katugmang?

A: Oo, Chief Ink Mga inks para gamitin sa iyong kasalukuyang coding at marking equipment. Kung ang tinta na iyong ginagamit ay wala sa stock, ay hindi na ipinagpatuloy, masyadong mahal o sa ilalim ng gumaganap, maaari naming magtiklop at mapabuti sa OEM manufactured tinta. Ang pinakamahalaga ay Ang mga inks na ito ay garantisadong tugma sa iyong kagamitan. Baguhin mo lang ang tinta, posibleng magpatakbo ng flush, at ikaw ay ' handa na upang pumunta.

q5.: How ang kalidad ng tinta mo?

A: Ang lahat ng aming mga inks ay binuo sa aming on-site na lab na nagbibigay-daan sa amin upang mag-disenyo at gumawa ng mga inks at likido para sa pinaka-mahirap na mga application. Ginagamit namin lamang ang pinakamataas na kalidad tina, pigment at mga materyales sa aming mga inks. Matagumpay na tinakpan ng aming pasadyang tinta ang pinaka-hinihingi na mga kinakailangan sa pagmamanupaktura. Ang aming tinain-based na Cij ink ay angkop para sa karamihan ng mga application at magagamit sa isang malawak na hanay ng mga solvents at mga kulay.

q6.: Gaano karaming mga kulay ng iyong tinta?

A: Maaari naming gumawa ng tinta ayon sa iyong kahilingan, at i-customize ang iyong kulay ng tinta, at gumawa ng iyong sariling pribadong label.

Ang aming soft-pigmented cij inks ay naghahatid ng mga code sa matinding mga kulay tulad ng dilaw, pula, at berde, gamit ang isang pamantayan printer.

q7.: W hat ay pangunahing priyoridad ng iyong tinta?

A: sa Chief tinta nagtataglay kami ng isang mahusay na kagamitan na pananaliksik at pagpapaunlad ng pasilidad sa tabi ng malaking mga panloob na mapagkukunan upang mag-alok ng mga custom-made na mga produkto para sa mga partikular na application.

DoD inks ay maingat na binuo gamit ang isang apat na yugto proseso ng pagsasala, tinitiyak walang sediment, putik o nalalabi. Pinababa nito ang pag-print Pagpapanatili ng ulo at mga resulta sa mas kaunting downtime.

Chief Ink tumatagal ng mahusay na pagmamataas sa mataas na kalidad, makabagong mga solusyon sa tinta na binuo namin gamit ang aming nasubukan at pinatunayan na proseso ng R & D Methodology. Special Ink Applications ay kinabibilangan ng: Un-ered Glass Inks, mataas na tinta ng adhesion sa PPR, PE pipe, High temperatura tinta, Mga di-transfer na inks para sa cable at wire printing, Pasadyang pag-unlad ng tinta para sa mga espesyal na application, Hard pigmented white, blue and green inks

q8.: Maaari ba akong t RY sample?

A: Oo, sigurado, maaari mong subukan ang sample at gawin ang pagsubok bago ang bulk order.

Mangyaring makipag-ugnay sa amin ngayon, at ipaalam sa amin ang iyong pinakamahusay na kasosyo, ikaw ay makatipid ng pera, gastos at oras.

T: Paano pumili ng aming tinta na naaangkop sa aming printer?

A: Maaari mong sabihin sa amin ang iyong modelo ng tinta o pangalan ng printer, o kung aling produkto ang iyong printer na naka-print, at kung aling kulay ng tinta ang ginamit mo, maaari naming ibigay sa iyo ang kaukulang tinta.

q9.: exc ept produkto, ano Kami ay maaaring magbigay ng ikaw?

A: Available ang aming mga inhinyero na may 24 na oras na hot-line upang bigyan ka ng teknikal na tulong, W Maaari malutas ang mga isyu sa loob ng isang malawak na lugar mula sa tradisyunal na pag-print o pagmamarka ng mga pamamaraan sa pagbibigay ng high-tech tinta-jet. Fluids, characterization at optimization ng iba't ibang mga katangian kabilang ang kalidad ng pag-print at pagganap na pagganap.

q10.: Paano ka makikipag-ugnay sa iyo?

A: Maaari kang mag-email US. (sales@cheef.cn), WeChat / WhatsApp / Tel.: + 86-181-6857-5767. o ipadala sa amin ang pagtatanong sa pamamagitan ng Sa ibaba.